



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วัยใส มศว เปิดบ้านจัดประกวดโครงการ SIFE 2555 รวมพลัง"จิตอาสา"เต็มร้อย

“จิตอาสา” และ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นเรื่องที่ต้องเดินหน้าปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว จึงผนึกพลังกับ Student in Free Enterprise (SIFE) ประเทศไทย และ มูลนิธิรากแก้ว จัด การประกวดโครงการ SIFE ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อค้นหาโครงการดีๆ ที่สร้างสรรค์สังคมไทย ส่งไปร่วมการแข่งขัน 2012 SIFE World Cup ที่สหรัฐอเมริกา ปลายเดือน ก.ย.นี้

เมื่อ มศว รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพทั้งที่ ต้องรับประกันคุณภาพกับการทำหน้าที่เจ้าของบ้านที่ดี อำนาจ ความสะดวกในการแข่งขัน และหนีไม่พ้นบรรดานิสิต มศว ที่เป็นจักรกลแสดงพลังจิตอาสา ช่วยกันต้อนรับขับสู้

โจ๊ก...อัครวิทย์ มนต์หิรัญย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะเจ้าภาพรับอาสาเล่าที่ไปที่มาว่า “โครงการ SIFE เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาของทุกสถาบัน ได้นำเสนอโครงการดีๆที่สร้างสรรค์สังคม โดยยึดหลักแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งจะใช้ฐานความรู้ทั้งเศรษฐกิจ การแพทย์ สังคม ธุรกิจการค้า ศิลปะการตลาด มาจัดทำเป็นโครงการ ปีนี้ มศว เป็นเจ้าภาพสนับสนุนเรื่องพื้นที่ในการแข่งขัน โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 28 ทีม แต่ มศว ไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน เพราะเราเป็นเจ้าภาพ แต่งานนี้นิสิต มศว ได้ร่วมเป็นอาสาสมัครทำหน้าที่ประสานงาน ทั้งในเรื่องของการต้อนรับดูแลการแข่งขัน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังเรื่องของจิตอาสา และการทำงานเพื่อสังคม”

แบงค์...ธนิกร บุญมาลี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สานต่อแบบไม่ให้ขาดตอนว่า “การที่นิสิต นักศึกษามารวมตัวกันเพื่อทำโครงการดีๆเป็นสิ่งที่หน่วยงานต่างๆควรให้การสนับสนุน ผมดีใจที่ มศว สนับสนุน

และให้นิสิตเข้ามาช่วยงาน เพราะทำให้เราได้ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งการ เป็นเจ้าภาพนั้นไม่ใช่ทำ
กันง่ายๆ เราต้อง เป็นผู้ประสานในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะการต้อนรับ และประสานงานในแต่ละห้องการ
แข่งขัน ล้วนแล้วแต่ต้องใช้อาสาสมัครทั้งสิ้น ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ก็เต็มใจด้วยจิตอาสา เพราะเห็นว่างานของ
มหาวิทยาลัยก็เป็นงานของพวกเรา”

ตามมาด้วย เป้...ศุภกร พันพิบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่า
“ต้องขอบอกว่าเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจมาก เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยต้องคิดและนำเสนอโครงการที่เป็น
รูปธรรม เพื่อช่วยให้ชีวิตผู้คนและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนดีขึ้น ถือเป็นการร่วมกันช่วยแก้ปัญหาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี แม้จะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน แต่การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
โครงการ SIFE ครั้งนี้ ทำให้พวกเราได้ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างมากกับทีม SIFE
SWU เพราะเราเห็นวิธีการเสนอผลงาน วิธีการในการทำงาน ลงพื้นที่ วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดอีกวิธีการหนึ่งก็คือ
จากประสบการณ์ของผู้อื่นคะ”

ปิดท้ายด้วย เอ็ม...ศุภกร หวังทรัพย์ทวี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บอกผ่านรอยยิ้มว่า
“ประสบการณ์ที่ มศวเป็นเจ้าภาพเรื่องสถานที่จะทำให้ นิสิตได้เรียนรู้ในเรื่องการทำงาน ที่สำคัญการทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมใหญ่เพื่อต้อนรับผู้มาแข่งขันต้องใช้อาสาสมัครเป็นจำนวนมาก ต้องเตรียมตัวและเตรียมพร้อม ที่
สำคัญปีนี้ มศว ไม่ได้ส่งทีมเข้าประกวด การที่เรามีโอกาสได้ร่วม เป็นเจ้าภาพอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่
จะทำให้เรามีประสบการณ์ในด้านการนำเสนอผลงานของสถาบันอื่นๆด้วย แต่ในปีหน้าผมและทีม SIFE SWU
จะเข้าร่วมแข่งขันด้วยครับ”

วันนี้การแข่งขันปิดฉากลงแล้วท่ามกลาง “มิตรภาพ” และ “จิตอาสา” ที่องกามขึ้นในหัวใจของ
เจ้าภาพและทีมจากรัฐๆต่างๆที่เข้าร่วมชิงชัย

ทีมที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขันเป็นทีมจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งใช้กระบวนการ
“เพาะเห็ด” สร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับ 2 หมู่บ้านใน จ.นครนายก ซึ่งจากนี้ไป
บรรดาแชมป์กำลังเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อม เพื่อนำผลงานโกอินเตอร์ไปร่วมการแข่งขัน 2012 SIFE World
Cup ที่สหรัฐอเมริกา ปลายเดือน ก.ย.นี้

แม้ทีมของ มศว จะไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ แต่ก็ต้องรับบทหนักกับการทำหน้าที่เจ้าภาพที่ดี
แต่งานนี้บรรดานิสิต มศว ก็ภาคภูมิใจกับการเป็น “อาสาสมัคร” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ!!!

นิสิตา